

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6 NĂM 2021
(Dự thảo, gửi trước cho các đồng chí)

THÔNG TIN, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI

**I. ĐẢNG ỦY KHỐI TRIỂN KHAI HỘI THI BÁO CÁO VIÊN,
TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021**

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BTGTU, ngày 9/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Yên Bái năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai Hội thi đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Hội thi được tổ chức làm 2 vòng thi gồm cấp cơ sở và vòng thi chung kết. Tại vòng cơ sở được chia làm 4 cụm thi là các thí sinh đại diện cho các tổ chức cơ sở đảng và vòng chung kết. Thời gian tổ chức vòng thi cấp cơ sở dự kiến xong trước ngày 15/6/2021 và vòng chung kết dự kiến xong trước ngày 15/7/2021.

Nội dung thi là tuyên truyền nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần thi:

+ Soạn đề cương thuyết trình: Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng, không quá 12 trang A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 15, gửi về ban tổ chức hội thi trước khi diễn ra hội thi 15 ngày. Ban giám khảo chấm điểm đề cương bản Word. Đối với thí sinh sử dụng phần mềm powerpoint khi thi thuyết trình thì đồng thời phải gửi slide (không quá 60 slide) cho ban tổ chức.

+ Phần thi thuyết trình: Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trong khoảng thời gian từ 20 - 25 phút.

+ Phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo: Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thí sinh trả lời câu hỏi không quá 5 phút.

Trên cơ sở kết quả hội thi cấp cụm, Ban tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2021. Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của Đảng ủy Khối sẽ góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công

tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tạo điều kiện để các báo cáo viên, tuyên truyền viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

III. CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU “ HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC” NĂM 2021 ĐÃ THU HÚT GẦN 7.500 LƯỢT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thib tuần thứ nhất từ ngày 19/4/2021, kết thúc vào ngày 15/5/2021 trên Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp. Nội dung thi gồm 110 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới và các giải pháp chủ yếu được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Kết quả đã có trên 7.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tham gia với gần 25.000 lượt bài thi của 81 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó số bài đạt từ 19- 20 điểm là trên 13.000 bài thi; bài trả lời đúng 20 câu hỏi với thời gian nhanh nhất là 30 giây. Căn cứ kết quả đạt được, Đảng ủy Khối sẽ trao các giải nhất, nhì ba và khuyến khích trong các tuần cũng như tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tham gia cuộc thi.

Qua cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Điều này góp phần khẳng định tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ muốn được tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và đã trở thành sân chơi bổ ích, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khối về tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. qua đó, tạo không khí phấn khởi, thi đua, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2021, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

III. TẬP TRUNG CAO ĐỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH, BỆNH CÔ VÍT- 19 CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương - Thủ tướng Chính phủ - Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái và Chương trình công tác năm 2021 Đảng ủy Khôi. Căn cứ tình hình thực tiễn phòng chống dịch bệnh COVID-19 các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Đảng ủy Khôi cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh - Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung cao độ **phòng, chống dịch bệnh COVID-19** cho các đơn vị, doanh nghiệp năm 2021.

Đảng ủy Khôi đã xây dựng các văn bản chỉ đạo đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin những những nội dung cơ bản về công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Trên cơ sở yêu cầu thực tế, các doanh nghiệp trong Khôi được các bác sỹ Trung tâm kiểm soát bệnh tật DDS tỉnh Yên Bái cung cấp những nội dung cơ bản trong các hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh covid- 19 cho người lao động; cho người sử dụng lao động và cán bộ y tế cơ sở; về vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc; về việc xử trí khi có trường hợp ho, sốt, khó thở tại nơi làm việc; việc phân luồng khi có người lao động bị nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Đảng ủy Khôi cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, đặc biệt là các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 05/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Công văn chỉ đạo số 1343/BCĐ “*về việc thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid19*” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khôi.

2. Quan tâm tuyên truyền, cập nhật tình hình dịch bệnh bằng ngày, hằng giờ, cập nhật báo cáo thông tin chính xác, kịp thời theo

thông tin chính thống của chuyên ngành chức năng. Tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả để toàn dân đồng lòng, quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được, chung tay trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Tích cực tuyên truyền việc thực hiện tốt lá chắn 5K của Bộ Y tế (*Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế trung thực*).

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ chính trị năm 2021 được giao.

3. Quan tâm thực hiện tốt các kịch bản phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh theo từng cấp độ; công tác tập huấn tại các đơn vị doanh nghiệp, chủ động các phương án, có kịch bản ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp; công tác kiểm tra, giám sát; công tác chuẩn bị nguồn lực, trang thiết bị, vật tư, các điều kiện cần thiết khi phải cách ly tập trung; phối hợp và thực hiện các phương án cách ly đối với chuyên gia người nước ngoài; công tác tiêm chủng vắc-xin tại đơn vị, doanh nghiệp; công tác điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm để làm gương để cộng đồng cơ quan, doanh nghiệp an toàn.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện “*mục tiêu kép*”, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

THÔNG TIN TRONG TỈNH

I. TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

Những năm qua, tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đạt kết quả tích cực. Đưa việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Việc xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo thực hiện các nội

dung đột phá, trọng tâm trong học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế được thực hiện nghiêm túc tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Việc thực hiện tự phê bình và phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, từng bước đi vào nề nếp. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm có nhiều chuyển biến tích cực; quá trình kiểm điểm đã dành thời gian thỏa đáng để kiểm điểm sâu sắc từng nội dung, đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, hạn chế, yếu kém, khắc phục tình trạng kiểm điểm qua loa, hình thức; cấp ủy cấp trên xem xét, gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy cấp dưới; đồng thời, thành lập các đoàn đề dự, theo dõi, chỉ đạo kiểm điểm ở cấp dưới và tiến hành nhận xét, đánh giá, phân loại đối với tập thể, cá nhân theo thẩm quyền. Ngay sau kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện và yêu cầu về tiến độ và thời gian hoàn thành; trong giai đoạn 2016-2020, toàn Đảng bộ đã đề ra và thực hiện nghiêm túc 8.933 việc cần làm ngay. Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm có nhiều đổi mới, thực chất hơn; đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý đã gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ theo quy định. Đặc biệt, từ năm 2016, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên, trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Riêng năm 2020, kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng có 02 đảng bộ cấp huyện xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 16,7%; 10 đảng bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 83,3% so với tổng số tổ chức đảng cấp huyện được đánh giá; 94 tổ chức đảng xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 18,9% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại (giảm 4,1% so với năm 2019) và bằng 19,75% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 382 tổ chức đảng xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 76,86% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại (tăng 3,86% so với năm 2019); 21 tổ chức đảng xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ, bằng 4,26% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại (bằng 100% so với năm 2019). 555 chi bộ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 20,5% so với tổng số chi bộ được đánh giá, xếp loại (giảm 6,3% so với năm 2019) và bằng 21,7% so với tổng số chi bộ được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2.002 chi bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 73,8% so với tổng số chi bộ được đánh giá, xếp loại (tăng 6,6% so với năm 2019); 152 chi bộ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ, bằng 5,6% so với tổng số chi bộ được đánh giá, xếp loại (giảm 0,4% so với năm 2019); 03 chi bộ xếp loại

Không hoàn thành nhiệm vụ, bằng 0,11% so với tổng số chi bộ được đánh giá, xếp loại. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên: 7.678 đồng chí đảng viên xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 14,66% so với tổng số đảng viên được đánh giá (tăng 0,45% so với năm 2019) và bằng 15,8% so với tổng số đảng viên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 40.924 đồng chí đảng viên xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 78% so với tổng số đảng viên được đánh giá (tăng 0,79% so với năm 2019); 3.466 đồng chí đảng viên xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ, bằng 6,62% so với tổng số đảng viên được đánh giá (giảm 1,47% so với năm 2019); 305 đồng chí đảng viên xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ, bằng 0,58% so với tổng số đảng viên được đánh giá (tăng 0,1% so với năm 2019).

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy ban hành kế hoạch toàn khóa và hằng năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nội dung thiết thực, phù hợp, thông qua nhiều hình thức, yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo”; hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện đồng bộ quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phù hợp chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; quy định người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 100% cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng, ban hành và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác; vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu từng bước được nâng lên. Toàn Đảng bộ tỉnh có 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến; kết quả, năm 2018 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức tuyên dương, khen thưởng 180 tập thể, 244 cá nhân điển hình tiên tiến cấp huyện; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng 60 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (35 tập thể, 25 cá nhân) và 128 bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2018 và năm 2020, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 219 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (83 tập thể, 136 cá nhân); cấp tỉnh xét, tuyên dương, khen thưởng 75 mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng, năng lực

lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua.

Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định một trong những mục tiêu tổng quát là "Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí" và mục tiêu cụ thể đến năm 2025: "Số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hằng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên". Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, trở thành nét văn hóa trong sinh hoạt đảng. Đặc biệt quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập", thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Hai là, ban hành Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng, trong hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Cụ thể hóa các giá trị đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và

thực hành đạo đức cách mạng. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức. Cổ vũ, biểu dương các gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng lan toả trong Đảng và ngoài xã hội.

Ba là, ban hành và triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và trách nhiệm tự kiểm tra, tự sửa chữa, khắc phục của tổ chức đảng, đảng viên gắn với tăng cường vai trò nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình "Ngày thứ 7 cùng dân", Quy định số 18-QĐ/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; cán bộ, đảng viên phải thực sự gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, đồng cảm với những khó khăn của nhân dân để, trực tiếp sâu sát cơ sở, tổ chức và tham gia các hoạt động ở cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo, phản ánh với cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm kịp thời giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, trong nhân dân.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Trong đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những địa bàn, lĩnh vực, những khâu dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh mọi sai phạm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thiết thực triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương đã được Đại hội XIII của Đảng xác định là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

II. CHỦ TRƯỞNG, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Với quan điểm phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nên hình ảnh và điểm đến đặc thù “*Yên Bái - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc*” với thương hiệu là “*điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng*”. Ngày 24/02/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 tỉnh xác định tiếp tục đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh gồm: Vùng du lịch Hồ Thác Bà và dọc sông Chảy; Vùng du lịch thành phố Yên Bái và phụ cận; Vùng du lịch miền Tây của tỉnh; Vùng du lịch Bắc Trán Yên - Văn Yên. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ phục vụ du lịch, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, các dịch vụ về lữ hành, vận tải, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí và những dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tại các vùng du lịch trọng điểm. Phấn đấu năm 2025, đón trên 1.500.000 lượt khách, trong đó 400.000 lượt khách quốc tế, tăng trưởng bình quân đạt 14,6%/năm. Doanh thu từ du lịch năm 2025 đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 26%/năm, chiếm khoảng 7% tổng giá trị sản xuất khu vực dịch vụ (không bao gồm các ngành dịch vụ công của Nhà nước). Tạo việc làm cho 12.500 lao động trong lĩnh vực du lịch (trong đó lao động trực tiếp là 5.000 người, lao động gián tiếp là 7.500 người). Số buồng, phòng tại cơ sở lưu trú: Có 5.000 phòng trở lên (đạt tiêu chuẩn từ ba sao trở lên là 20%).

Định hướng mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030: Phấn đấu năm 2030, đón trên 2.500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 800.000 lượt khách, tăng trưởng bình quân đạt 10,8%/năm. Doanh thu từ du lịch năm 2030 đạt khoảng 4.300 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 23,4%/năm, chiếm khoảng 12,8% tổng giá trị sản xuất khu vực dịch vụ (không bao gồm các ngành dịch vụ công của Nhà nước). Tạo việc làm cho 33.600 lao động trong lĩnh vực du lịch (trong đó lao động trực tiếp là 14.400 người, lao động gián tiếp là 19.200 người). Số buồng, phòng tại cơ sở lưu trú: Có 9.600 buồng, phòng trở lên.

Bên cạnh đó Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND, ngày 19/4/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 03 nhóm chính sách với 11 chính sách cụ thể, trong đó chú trọng các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, đào tạo nhân lực ngành du lịch và các dịch vụ phụ trợ khác; khuyến khích người dân giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; hỗ trợ duy trì hoạt động và phát triển các làng nghề truyền thống. Quan tâm phát triển hình thành các sản phẩm OCOP bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định phục vụ dịch vụ du lịch.

Xác định phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng xã hội; cụ thể hóa Nghị quyết, tinh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện, cụ thể: *Một là*, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về phát triển du lịch, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, tư duy trong phát triển du lịch của các tầng lớp nhân dân. *Hai là*, thực hiện tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng bền vững. *Ba là*, chú trọng mở rộng, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng tại các vùng du lịch trọng điểm. *Bốn là*, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch. *Năm là*, bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và tài nguyên du lịch khác. *Sáu là*, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. *Bảy là*, nâng cao chất lượng công tác quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch. *Tám là*, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong ngành du lịch, có chính sách hỗ trợ và tuyên truyền, quảng bá để người dân tham gia ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường. *Chín là*, liên kết hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước, chủ động liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng, liên vùng, nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xây dựng mối quan hệ hợp tác du lịch quốc tế với các tỉnh kết nghĩa, các quốc gia, các khu vực, các vùng lãnh thổ. *Mười là*, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết, đặc biệt triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển du lịch, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh Yên Bái.

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05: HỌC TẬP, LÀM THEO BÁC VÀ NÊU GƯƠNG

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-

KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01).

Trong phần nhiệm vụ giải pháp thực hiện, Kết luận nêu rõ: “Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải *quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên*”. Đây là các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng cơ bản trong thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị.

Nội dung, nhiệm vụ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, về nội dung, nhiệm vụ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần quan tâm đến các điểm chính sau:

Trước hết, cần quán triệt và tạo được sự thống nhất trong nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, được hình thành trong quá trình vận dụng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam và các nước thuộc địa đầu thế kỷ XX. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Từ tư tưởng ban đầu “trước làm cách mạng quốc gia, sau làm cách mạng thế giới”, trên nền tảng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tiếp tục phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh”, định hướng lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được vận dụng và phát triển sáng tạo, với nhiều nội dung mới, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Bởi vậy, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là những bài học chính trị đơn thuần, một chương trình học phải trải qua để có chứng chỉ, bằng cấp, mà quan trọng nhất là phải hiểu biết sâu sắc các nguyên lý cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận khoa học và cách mạng Hồ Chí Minh, xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn công tác, sản xuất, chiến đấu, xây dựng Đảng... Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải kết hợp chặt chẽ lý luận với thực tiễn, tăng cường tổng kết thực tiễn, cùng với nghiên cứu lý luận để tiếp tục phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống lý luận về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thiết phải thấy rõ sự thống nhất hữu cơ của ba bộ phận cấu thành này trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành

từ sự chất lọc những giá trị tư tưởng, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, các nguyên lý lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, trải nghiệm qua hoạt động thực tiễn cách mạng vô cùng phong phú của Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự tiếp thu những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của văn hóa phương Đông và phương Tây, của tư tưởng đạo đức cộng sản, hình thành nên những giá trị đạo đức Hồ Chí Minh, như vị trí, vai trò của đạo đức, những chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người Việt Nam mới và những nguyên tắc thực hành đạo đức. Đạo đức Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của Người. Tiếp theo, sự thống nhất giữa tư tưởng và đạo đức trong con người Hồ Chí Minh đã tạo nên phong cách Hồ Chí Minh, từ phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách giao tiếp, đến phong cách sống hài hòa, gắn bó với thiên nhiên, với mọi người, “thương yêu tất cả chỉ quên mình”. Bởi vậy, học tập Bác cần có nội dung toàn diện, đồng bộ, cả tư tưởng, đạo đức, phong cách. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để xây dựng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức, lối sống, nên không phải chỉ một lần, một lúc, trong một công việc, mà phải thường xuyên liên tục, lâu dài, tự giác, trong công việc hàng ngày, để “lòng ta trong sáng hơn” như nhà thơ Tố Hữu đã viết.

Trong học tập, cần nắm vững nội dung và hiểu rõ những giá trị, ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam được cụ thể hóa trong mỗi giai đoạn cách mạng, đồng thời là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, hình thành và nuôi dưỡng ý chí, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với cường quốc năm châu. Cũng như trong thực tiễn lịch sử các giai đoạn trước, hiện nay tư tưởng Hồ Chí Minh là sức mạnh tinh thần to lớn, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành mục tiêu “kép”: phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Đảng cách mạng chân chính, tư tưởng tất cả vì nhân dân của Hồ Chí Minh. Học và làm theo Bác không chỉ để mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của nhân dân, mà qua đó, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, để Đảng xứng đáng “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như lời căn dặn trong bản Di chúc bất hủ của Bác.

Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là *thực hiện học đi đôi với hành trong tư tưởng của Người*. Cần có nội dung, phương

thức, phương pháp phù hợp để việc làm theo có hiệu quả thiết thực, được tiến hành thường xuyên, liên tục, tránh căn bệnh hình thức.

Chủ trương học tập gắn liền với làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có từ rất sớm và đã góp phần làm nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Ngay sau khi Bác mất (ngày 2/9/1969), Đảng và Nhà nước ta đã đề ra khẩu hiệu hành động rất sát thực là “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Khẩu hiệu đó đã lôi cuốn sự tham gia của tất cả các tầng lớp trong xã hội, trong các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Thi đua hai tốt”..., góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến “chống Mỹ, cứu nước”; giúp đất nước vượt qua những khó khăn, những tình huống ngặt nghèo trước đổi mới; thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong hơn 35 năm qua... Trong việc học và làm theo Bác, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị khóa X lần đầu tiên yêu cầu về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực tiễn, kết quả thực hiện cuộc vận động đã khẳng định yêu cầu và sự cần thiết phải gắn bó giữa học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã thống nhất và nhấn mạnh thêm yêu cầu phải gắn bó giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhắc lại bài học về việc làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm qua, để thấy rõ vai trò to lớn và trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả việc làm theo Bác trong giai đoạn mới.

Nội dung làm theo đầu tiên và cơ bản nhất của tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể chính trị ở các cấp là gắn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở cơ quan, đơn vị địa phương, trong đó, coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nguồn lực, động lực quan trọng để thực hiện. Quan tâm đến việc thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, tập trung giải quyết 6 nhóm vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XIII; từng địa phương cơ quan đơn vị phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong thực tiễn để thúc đẩy nhanh hơn việc thực hiện Nghị quyết.

Trong tổ chức thực hiện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Quan tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không

có vùng cấm, không có ngoại lệ, liên tục, không ngừng, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi không lành mạnh nào.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải gắn với chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể, không thể chung chung. Nội dung học tập có thể chung, giống nhau, nhưng liên hệ và việc làm cần phải cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng người. Cấp ủy, tổ chức đảng phải hướng dẫn và tổ chức đăng ký làm theo Bác của mỗi người, phù hợp với công việc của họ, có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng kịp thời... Cùng với tăng cường giáo dục nhận thức về những giá trị đạo đức, tinh thần, văn hóa cho cán bộ, đảng viên, công chức, cần nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn những tài liệu phù hợp để vừa tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa hướng dẫn việc làm theo, cung cấp tài liệu cho các chi bộ triển khai thực hiện từ cơ sở và đẩy mạnh tuyên truyền trong xã hội...

Coi trọng trách nhiệm nêu gương

Coi trọng trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là *thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “muốn người ta theo mình thì phải làm gương trước”* và *“một tấm gương sáng bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”*.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu gương vừa là trách nhiệm vừa là giải pháp quan trọng để vận động quần chúng nhân dân theo Đảng làm cách mạng. Nêu gương là giải pháp để hướng dẫn mọi người thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. Nêu gương tạo nên mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ với nhân viên, đảng viên với quần chúng và qua đó góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh. Vai trò của nêu gương rất lớn. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm đến vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như Kết luận 01 của Bộ Chính trị đã nêu ra. Đảng ta đã xác định nêu gương là một trong 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Nêu gương là thực hiện vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong Đảng và từ trong Đảng lan tỏa ra toàn xã hội. Tại Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quy định 08 xác định nội dung nêu gương gồm 8 điểm về “xây” và 8 điểm về “chống”, trong đó nhấn mạnh các mối quan hệ với tổ chức, với mình và với nhân dân. Thực hiện Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương là yêu cầu chung đối với tất

cả cán bộ, đảng viên, công chức trong mọi công việc, trong các mối quan hệ, trong đó có việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 01, về nội dung nêu gương cần nhấn mạnh thêm một số điểm sau:

Một là, cần đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong học tập và làm theo Bác. Hơn ở đâu hết, trong việc nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu là hết sức quan trọng để cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân noi theo. Nội dung nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được Kết luận 01 nêu khá cụ thể, bao gồm: "...phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh".

Hai là, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần cụ thể, thiết thực, thể hiện trong các công việc sau:

Cán bộ lãnh đạo cần nêu gương đầu, thể hiện trong thái độ của mình đối với việc học tập và thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về học tập và làm theo Bác. Cùng một buổi học tập chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng về thực hiện Chỉ thị, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu thực sự nghiêm túc, thực sự quan tâm, thực sự gương mẫu sẽ có tác dụng rất tích cực đến chất lượng học tập cũng như sinh hoạt chuyên đề và ngược lại.

Cán bộ, đảng viên nêu gương, làm trước trong đăng ký và thực hiện các nội dung đăng ký làm theo Bác. Một công việc cụ thể được làm trước bởi cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên vì lợi ích chung không chỉ mang lại lợi ích lớn cho tập thể, cơ quan, đơn vị, mà còn tác dụng kích thích, thúc đẩy, lan tỏa trong tập thể, góp phần hình thành các phong trào tự giác học tập và làm theo Bác. Nội dung cụ thể của nêu gương cần thực hiện theo Quy định 08, bao gồm 8 điểm trong xây và 8 điểm trong chống.

Ba là, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần chú trọng đến xây bao gồm: *Đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân là*

tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghiên cứu, nắm vững hệ thống các nguyên tắc cơ bản và kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng trước những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy âm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. *Đối với công việc được giao* là thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ. Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tụy với công việc. Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách. Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kế cận. Chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. *Đối với bản thân*, cần nêu gương trong không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; không tranh công đổ lỗi. Dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

Mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất

Về mối quan hệ giữa *học tập, làm theo và nêu gương* trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, cần chú trọng những nội dung sau:

Về nhận thức, cần thấy rõ mối quan hệ hữu cơ giữa học tập, làm theo và nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức và hành động, giữa học và hành, giữa lời nói và việc làm, thể hiện trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu từ Trung ương đến

cơ sở. Cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không là việc học tập chính trị đơn thuần, mà là nghiên cứu, quán triệt hệ thống các quan điểm lý luận, tư tưởng nền tảng của Đảng, vận dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh để vào giải quyết những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Quán triệt quan điểm học đi đôi với hành, học tập để vận dụng và làm theo. Học tập không phải là tầm chương, trích cú. Làm theo không là giáo điều, máy móc, nguyên xi, bắt chước mà là sự vận dụng sáng tạo những quan điểm lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Tổng kết thực tiễn phong phú của công cuộc đổi mới kết hợp với nghiên cứu lý luận để phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, làm theo tư tưởng, phương pháp Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất trong trong giai đoạn hiện nay.

Thực sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động nói đi đôi với làm, trong đó nêu gương vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng, vừa là giải pháp để tổ chức thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công việc và mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI - TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA HỘI NGHỊ CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ASEAN VỚI SỰ THAM GIA TÍCH CỰC CỦA VIỆT NAM

Ngày 24/4/2021, tại trụ sở Ban thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia) đã diễn ra Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN. Đây là Hội nghị trực tiếp đầu tiên giữa các nhà Lãnh đạo ASEAN trong năm 2021 và sau gần 18 tháng các Hội nghị ASEAN phải họp trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo 09 nước thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và lãnh đạo quân đội Myanmar (Thống tướng Min Aung Hlaing). Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã tập trung trao đổi 03 nội dung chính:

Thứ nhất, hợp tác xây dựng Cộng đồng ASEAN: Lãnh đạo các nước ASEAN nhấn mạnh, ASEAN cần đẩy mạnh đoàn kết, thống nhất, tương trợ lẫn nhau để vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách hiện nay, giữ vững vai trò trung tâm, uy tín và vị thế của ASEAN. Các nước thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các sáng kiến ứng phó dịch bệnh Covid-19 đã được thông qua trong năm 2020; bên cạnh đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các nước bày tỏ ủng hộ cao đối với sáng

kiến tăng cường sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai (Sáng kiến ASEAN SHIELD) do nước Chủ tịch Brunei đề xuất.

Thứ hai, quan hệ đối ngoại của ASEAN: Các nhà Lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh và làm sâu sắc thêm quan hệ đối thoại, hợp tác hiệu quả, thực chất, cân bằng với các Đối tác, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của ASEAN, đảm bảo phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; bày tỏ ủng hộ tích cực các đề xuất tăng cường quan hệ với ASEAN của các đối tác: Trung Quốc, Australia, Mỹ và Anh.

Thứ ba, các vấn đề khu vực, quốc tế quan tâm: Các nhà Lãnh đạo ASEAN tập trung trao đổi về tình hình Myanmar; bày tỏ quan ngại về tình hình Myanmar, đồng thời yêu cầu các bên kiềm chế, chấm dứt sử dụng vũ lực, tạo điều kiện thuận lợi để tìm giải pháp cho tương lai của Myanmar.

Kết thúc Hội nghị, nước Chủ tịch ASEAN 2021 (Brunei) đã ra Tuyên bố Chủ tịch về kết quả Hội nghị, trong đó có các thỏa thuận của Lãnh đạo ASEAN về đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng, tăng cường hợp tác ứng phó dịch bệnh Covid-19 và phục hồi, mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN với các đối tác. Tuyên bố cũng thể hiện 05 điểm ASEAN đã đồng thuận về vấn đề Myanmar: (i) Yêu cầu chấm dứt bạo lực; (ii) Tất cả các bên liên quan hết sức kiềm chế; (iii) Tiến hành đối thoại mang tính xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình; (iv) Cử đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN làm trung gian thúc đẩy tiến trình đối thoại; (v) Cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar thông qua Trung tâm AHA.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN ngay sau khi nhậm chức chưa đầy 20 ngày, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Với vị thế Việt Nam có được trong ASEAN, nhất là sau nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2020, là thành viên ASEAN duy nhất trong Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp quốc và đang là Chủ tịch HĐBA tháng 4/2021, sự tham gia, đóng góp của Việt Nam được cộng đồng quốc tế và khu vực rất trân trọng. Các phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị tập trung vào thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác mà ASEAN đã thống nhất trong năm 2020, nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống người dân, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, phục hồi và phát triển kinh tế.

Chia sẻ ý kiến của Lãnh đạo các nước ASEAN về tình hình Myanmar và vai trò của ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam khẳng định, trên cương vị Ủy viên Không thường trực và Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 4/2021, Việt Nam đã nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm ra giải pháp phù hợp cho tình hình Myanmar. Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn của Liên Hợp quốc cùng Việt Nam vận động các đối tác ủng hộ và hỗ trợ nỗ lực của ASEAN trong tiếp cận và tìm kiếm giải pháp phù hợp cho Myanmar.

Nhân dịp tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin...

Nhằm lan tỏa kết quả của Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN và những đóng góp tích cực của Việt Nam, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau đây: *Một là*, thông tin, tuyên truyền sâu rộng về kết quả của Hội nghị, trong đó nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về kết quả Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN. *Hai là*, thông tin đậm nét về bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị, qua đó khẳng định những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. *Ba là*, thông tin, tuyên truyền những kết quả tích cực đạt được trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua.

II. CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM CỦA BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC

Từ ngày 24 - 27/4/2021, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Tại cuộc Hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang cho rằng, hơn 70 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy, hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay. Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước.

Đánh giá cao hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, hai bên thống nhất cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã không ngừng được mở rộng với các hình thức phong phú, ngày càng đi vào thực chất. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hai bên vẫn duy trì các hình thức trao đổi linh hoạt, hiệu quả. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo các thỏa thuận đã ký, nhất là Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trong đó tập trung vào một số nội dung: (i) triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, đặc biệt là Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng,

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc; (ii) hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; (iii) hợp tác giữa các quân, binh chủng, học viện, nhà trường... Khi tình hình dịch Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, hai bên cần tích cực phát huy hiệu quả các hình thức điện đàm, hội nghị trực tuyến để duy trì tiếp xúc, trao đổi.

Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi về những vướng mắc hiện nay trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Sau cuộc Hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Bên cạnh cuộc Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, đồng chí Nguyễn Phương Hòa đã gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Từ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Nguyễn Phương Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau đây: *Thứ nhất*, thông tin, tuyên truyền về kết quả của chuyến thăm, trong đó nhấn mạnh những nội dung trao đổi tại các cuộc Hội đàm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, các văn bản đã được thông qua và ký kết trong chuyến thăm. *Thứ hai*, tuyên truyền nhấn mạnh, việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là hoạt động ngoại giao quân sự thường xuyên giữa hai nước; quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong hơn 70 năm qua mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước. *Thứ ba*, thông tin, tuyên truyền các kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA HỘI NGHỊ NGOẠI TRƯỞNG NHÓM CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Từ ngày 03 - 05/5/2021, tại London (Anh) đã diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Đây là Hội nghị trực tiếp đầu tiên sau 02 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: (i) Đại dịch Covid-19 và kế hoạch phục hồi sau đại dịch; (ii) Chương trình hạt nhân Triều Tiên; (iii) Cuộc khủng hoảng Syria; (iv) Hỗ trợ tài

chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, ngăn chặn nạn đói; (v) Quan hệ với Nga, Trung Quốc; (vi) Các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran...

Kết thúc Hội nghị, Ngoại trưởng các nước G7 đã ra Tuyên bố chung với nhất trí cao trong nhiều vấn đề, đặc biệt là về các biện pháp ứng phó dịch Covid-19. Trong Tuyên bố chung, Ngoại trưởng Nhóm G7 cam kết sẽ có động thái để mở rộng quá trình sản xuất các loại vaccine ngừa Covid-19 với mức giá chấp nhận được; phối hợp cùng nhau để thể hiện khả năng lãnh đạo trên toàn cầu và có hành động “phản ứng nhanh” để vạch trần và ngăn chặn những mối đe dọa như tình trạng tin giả...; tăng cường quan hệ của cái gọi là “Cơ chế phản ứng nhanh” với các đối tác quốc tế, trong đó có Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)...

Ngoài ra, trong Tuyên bố chung, các ngoại trưởng đề nghị Triều Tiên quay trở lại đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này; bày tỏ sự ủng hộ dành cho những nỗ lực của Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao; nhấn mạnh các nước thành viên G7 sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trên tất cả các phương diện nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị tại Syria để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay...

Theo các chuyên gia, Hội nghị Ngoại trưởng G7 tổ chức trực tiếp tại London sau 02 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19 là cơ hội để tập hợp các xã hội dân chủ và cởi mở, thể hiện sự đoàn kết của các nước trong đối phó với những thách thức chung của toàn cầu. Trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục tăng trong khi tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 giữa các quốc gia có sự chênh lệch lớn, cam kết mở rộng sản xuất vaccine phòng Covid-19 của G7 trong Tuyên bố chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận vaccine, qua đó tạo cơ hội thúc đẩy sự phục hồi bền vững và đồng đều của nền kinh tế toàn cầu trong giai đoạn hậu Covid-19. Bên cạnh đó, những thông điệp tại Hội nghị cho thấy nỗ lực xích lại gần nhau của các cường quốc thế giới nhằm hợp tác chặt chẽ hơn trong việc đương đầu với các thách thức quốc tế.

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

1. Tập trung tuyên truyền việc các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

2. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Ngày 15/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền Kết luận của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tuyên truyền khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho nhận thức và hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

3. Tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Căn cứ Kế hoạch số 260-KH/BTGTU, ngày 31/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như của cử tri góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Cùng với đó, đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, khẳng định kết quả quan trọng của cuộc bầu cử.

4. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao

trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Tuyên truyền nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức các biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương, biện pháp đề ra trong phòng, chống dịch. Chú trọng việc tuyên truyền tính chất nguy hiểm của chủng virus Ấn Độ đang xuất hiện tại Việt Nam trong làn bùng phát dịch lần này để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuyên truyền việc thực hiện yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; khai báo y tế trung thực.

5. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021): Tuyên truyền những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người. Tiếp tục tuyên truyền về tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6/2021); các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2021); Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2021); 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 - 30/6/2021)... và ngày lễ kỷ niệm của các ngành, đoàn thể.

**BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG
ỦY KHÓI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH**